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เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา มาครบองค7ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย7)  แล>ว จํานวน ๑๘ ท9าน   ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท9านประธานสภาองค7การ

บริหารส9วนจังหวัดยะลา กล9าวเปPดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ 
ขอเรียนเชิญค9ะ     

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท9านสมาชิกสภาองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา และท9านผู>มีเกียรติ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกท9าน กระผมมีความยินดีเปQนอย9างยิ่งท่ีได>ทําหน>าท่ีเปQนประธานสภาฯ อีก

ครั้งหนึ่ง สําหรับการประชุมครั้งนี้เปQนการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒  
ประจําปU ๒๕๖๐  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และหวังเปQนอย9าง
ยิ่งว9าสภาจะได>ร9วมกันพิจารณาในเรื่อง  ต9าง ๆ ท่ีทําให>เกิดประโยชน7สูงสุดแก9
ประชาชนและท>องถ่ินต9อไป  

  บัดนี้  ได>เวลาอันสมควรแล>ว กระผมขอเปPดการประชุมสภาองค7การ
บริหารส9วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒  ประจําปU  ๒๕๖0 ณ   
บัดนี้     

     ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ+งให+ท่ีประชุมทราบ     
-  ท9านเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ ลาครับ ท9านไฟซอล  ดามาอู  ลาครับ 

ท9านอาฮามัด  วาเตะ ลาครับ  ท9านอาฮามะ  สานอ ลาครับ ท9าน ริดวาน  
มะเต&ะ ลาครับ ท้ังหมด ๕ ท9านครับ      

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป"  ๒๕๖๐   
เม่ือวันท่ี  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐    ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการ
ประชุมครับ   

แทนเลขานุการคณะกรรมการ    เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกท9าน 
ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต 1 อ.ยะหา 
(นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล) แทนเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งท่ี  ๖/

๒๕๖๐   วันอังคารท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห>องประชุม
องค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา ชั้น ๔   

ผู+มาประชุม 
๑. นายมะรอซิ  รอยิง สมาชิกสภา อบจ.  เขต  ๓  อ.ยะหา  ประธานกรรมการ   
๒. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓ อ. บันนังสตา   กรรมการ 
๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.ธารโต  กรรมการ 
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แทนเลขานุการคณะกรรมการ  ๔.  นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปPนัง  กรรมการ   
ตรวจรายงานการประชุม  ๕. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ   

๖.  นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   
      กรรมการและเลขานุการ 

ผู+ไม�มาประชุม  
1. นายอุสมาน  หะยีมะเร&ะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง   กรรมการ 
เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น.    

เ ม่ือคณะกรรมการมาครบองค7ประชุมแล>ว นายมะรอซิ  รอยิง    
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหน>าท่ีประธานในท่ีประชุม  
ได>กล9าวเปPดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานได>ชี้แจงให>
คณะกรรมการทุกท9านได>พิจารณาตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ
ว9าได>ใจความความถูกต>องตรงกันหรือไม9 รวมท้ังการขอเสนอแก>ไขข>อความ  
สําหรับการตรวจครั้งนี้ คือ  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปU ๒๕๖๐  
เม่ือวันท่ี ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐   

ประธาน ได> ให> เจ> าหน>า ท่ี เปPด เทปบันทึกการประชุม  เ พ่ือให>
คณะกรรมการได>พิจารณาตรวจสอบ  รายงานการประชุมสภาฯ  จนแล>วเสร็จ  
ปรากฏว9า ไม9มีการแก>ไข  เพ่ิมเติมแต9ประการใด   เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.  
ลงชื่อ นายไฟซอล ยูโซะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
บันทึกการประชุม  ขอบคุณมากครับ       

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท9านสมาชิก ท9านใดจะเปลี่ยนแปลงแก>ไขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุม  เชิญครับ ไม9มีนะครับ ถ>าไม9มีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  เชิญท9าน
เลขานุการสภานับองค7ประชุมครับ  ครบองค7ประชุมครับ จํานวน ๑๘ ท9านครับ 
ต9อไปผมขอมติท่ีประชุมครับ   สมาชิกท9านใดรับรองรายงานการประชุม สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปU  ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  
โปรดยกมือครับ  รับรอง ๑๘  เสียงครับ  สมาชิกท9านใดไม9รับรองรายงานการ
ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปU  ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี  ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๖๐  โปรดยกมือครับ  ไม9มีนะครับ งดออกเสียงไม9มี       

มติท่ีประชุม เปQนเอกฉันท7 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย
ท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปU  ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  รับรอง 
๑๘ เสียงครับ     

  ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ  เรื่อง  พิจารณาร�างข+อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป"งบประมาณ ๒๕๖๑ (วาระ ๒ และวาระ ๓)  วาระท่ี ๒ ขอ
เชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร9างข>อบัญญัติ   เชิญครับ 
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เลขานุการคณะกรรมการ   เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกท9าน 
แปรญัตติร�างข+อบัญญัติ กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง 
(นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร9างข>อบัญญัติ ขอรายงานการ

พิจารณาร9างข>อบัญญัติงบประมาณรายจ9าย ประจําปUงบประมาณ ๒๕๖๑   
ตามท่ีสภาองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา  ในคราวประชุมสภา

องค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปU 
๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ได>มีมติรับหลักการแห9งร9างข>อบัญญัติ
งบประมาณรายจ9าย ประจําปUงบประมาณ ๒๕๖๑  และได>กําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติต9อคณะกรรมการแปรญัตติ เปQนเวลา ๓ วัน คือ วันท่ี ๑๖ – 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  นั้น  ปรากฏว9าไม9มีผู>
เสนอคําแปรญัตติ และเม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
คณะกรรมการแปรญัตติร9างข>อบัญญัติ ได>ประชุมพิจารณาร9างข>อบัญญัติ
งบประมาณรายจ9าย ประจําปUงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ 
สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา เปQน ประธานกรรมการ ได>
พิจารณาร9างข>อบัญญัติ ต้ังแต9ต>นจนจบ ทุกข>อโดยละเอียด ผลการพิจารณา
ปรากฏว9า ไม9มีการแปรญัตติ ไม9มีการแก>ไข จึงขอได>โปรดนําเสนอต9อสภา
องค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา เพ่ือพิจารณาต9อไป  ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  การพิจารณาในวาระท่ี  ๒ ไม9มีการแปรญัตติ  ไม9มีการแก>ไขนะครับ 
เปQนอันว9าข้ันแปรญัตติเปQนท่ีเรียบร>อยแล>วนะครับ ต9อไป เปQน วาระท่ี  ๓  ข้ัน
ให>ความเห็นชอบครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี  ๓  เชิญเลขานุการสภาฯ 
นับองค7ประชุมครับ  องค7ประชุม ๑๘ ท9าน ครับ   ถือว9าครบองค7ประชุมครับ 
ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบให>ตราเปQนข>อบัญญัติ
งบประมาณรายจ9าย ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือครับ  
เห็นชอบ ๑๘ เสียงครับ  สมาชิกท9านใดไม9เห็นชอบให>ตราเปQนข>อบัญญัติ
งบประมาณรายจ9าย ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือครับ  ไม9
เห็นชอบไม9มี ครับ  งดออกเสียง ไม9มีนะครับ   
 มติท่ีประชุม  มีมติเปQนเอกฉันท7  เห็นชอบให>ตราเปQนข>อบัญญัติ
งบประมาณรายจ9าย ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
ครับ         

ระเบียบวาระท่ี ๔ ขอความเห็นชอบให+สํานักงานการศึกษาเอกชน
อําเภอรามันใช+อาคารเอนกประสงค� ๒ ช้ัน ในบริเวณท่ีว�าการอําเภอรามัน 
เรียนเชิญท9านนายก ครับ  
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นายก อบจ.ยะลา    เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกท9าน    
(นายมุขตาร7  มะทา)  กระผมนายมุขตาร7  มะทา  นายกองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา ขอเสนอ

ญัตติ ขอความเห็นชอบให>สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอรามัน ใช>อาคาร
เอนกประสงค7 ๒ ชั้น ในบริเวณท่ีว9าการอําเภอรามัน ตามท่ีสภาองค7การบริหาร
ส9วนจังหวัดยะลา ในคราวประชุมสภาองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปU ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ได>มี
มติเห็นชอบให>สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอรามัน ใช>อาคารเอนกประสงค7 
๒ ชั้น ซ่ึงเปQนทรัพย7สินขององค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา ต้ังอยู9  ณ ท่ีว9าการ
อําเภอรามัน เพ่ือใช>ในการปฏิบัติหน>าท่ีในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย7การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ตาดีกา มี
กําหนดระยะเวลา ๑ ปU ต้ังแต9วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๑๘ กันยายน 
๒๕๖๐ และองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลาได>ทําบันทึกข>อตกลงการขอใช>
อาคารดังกล9าวแล>ว นั้น 
 ได>รับแจ>งจาก สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอรามันว9า เนื่องจาก
ขณะนี้ใกล>ครบกําหนดสัญญาการให>ใช>อาคารตามข>อตกลงวันท่ี ๑๘ กันยายน 
๒๕๖๐ จึงขอความอนุเคราะห7ต9อสัญญาใช>อาคารเอนกประสงค7ดังกล9าว เพ่ือใช>
ปฏิบัติหน>าท่ีในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และ
ศูนย7การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด   ตาดีกา ต9อไป 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าด>วยการพัสดุของหน9วยการบริหาร
ราชการส9วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก>ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข>อ 
๑๕๕ การให>บุคคลใดใช>ประโยชน7หรือได>รับสิทธิใด ๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภท
ท่ีดินหรือสิ่งก9อสร>างของหน9วยการบริหารราชการส9วนท>องถ่ิน ต>องได>รับความ
เห็นชอบจากสภาหน9วยการบริหารราชการส9วนท>องถ่ินนั้น 
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให>เปQนไปตามระเบียบดังกล9าว จึงได>เสนอญัตติ
เพ่ือให>สภาองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา พิจารณาให>ความเห็นชอบต9อไป 
ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท9านสมาชิกอภิปรายครับ ขอเชิญท9านมะดารี ข้ึนทําหน>าท่ี
ประธานสภา ครับ รองประธานสภา คนท่ี ๑ ครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท9านมะหะมะ วาแมดีซา ครับ 
(นายมะดารี  ยะยือริ) 
นายมะหะมะ  วาแมดีซา   เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกท9าน  

กระผมนายมะหะมะ  วาแมดีซา  ในฐานะสมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑  
อําเภอรามัน ผมขออภิปรายในวาระท่ี ๔ เพ่ือประโยชน7ต9อสภา เพ่ือประโยชน7 
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นายมะหะมะ  วาแมดีซา  ต9อองค7กร และก็เพ่ือประโยชน7กับพ่ีน>องประชาชน ท9านประธานท่ีเคารพครับ 
ในเรื่องขอความเห็นชอบให>สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอรามัน ใช>อาคาร
เอนกประสงค7 ๒ ชั้น ในบริเวณท่ีว9าการอําเภอรามัน ซ่ึงเปQนอาคารของ อบจ.
ยะลา สร>างข้ึนมาเพ่ือเปQนศูนย7ของคณะกรรมการมัสยิดทุกมัสยิดในอําเภอรามัน 
ในป[จจุบันคณะกรรมการ สช. ซ่ึงเปQนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา หรือโรงเรียน
เอกชนท้ังหมด กระผมเห็นว9า สช.ก็ขออนุเคราะห7เรามาก็หลายครั้งครับ สภาเรา
ก็อนุมัติเปQนปUต9อปU ผมเดินเข>าไปนั่งคุยกับท9าน ผอ.ของโรงเรียนเอกชน บอกว9า
อย9างนี้สภาเราก็ต>องขออนุมัติทุกปU ๆ เวลาอาคารชํารุดเสียหาย อบจ.ต>องไป
ซ9อม ผมบอกว9าถ>าเราอนุมัติสักสามปUหรือสี่ปU เขาบอกว9าถ>าอนุมัติอย9างนั้นเขา
สามารถของบจากกรม  ของ สช. นั้น สามารถเสนอซ9อมหรือปรับปรุงอาคาร
ของเราได> โดยไม9ต>องใช>งบประมาณของ อบจ. ทีนี้ผมบอกว9ามันก็เกิดประโยชน7
ให>กับ อบจ.เรา ซ่ึงแทนท่ีเราจะเอางบประมาณไปซ9อมหรือไปปรังปรุงอาคาร
แห9งนั้น เราก็ให> สช.เปQนผู>ของบจากต>นสังกัดของเขา เพ่ือมาปรับปรุงและ
ซ9อมแซมได> กระผมคิดว9าในคราวนี้ก็เช9นกัน ถ>าเราอนุมัติสักสามปU ผมว9าทําไม
ถ>าปUเดียวขอไม9ได> เขาบอกว9าถ>าขอไปเขาจะตอบมาว9า ไม9คุ>มทุนในการงบลงทุน 
ปUเดียวมันไม9คุ>ม แต9ถ>าสามปUหรือสี่ปUนั้น เขาสามารถซ9อมแซมและปรับปรุง เขา
ใช>สามปUหรือสี่ปU มันคุ>มทุนกับท่ีเขาลงทุน ก็เหมือนเราถ>าลงทุนปUหนึ่ง พอปU
ถัดไปเราก็ต>องขออีก เราก็ไม9มีความม่ันใจว9าถ>าเราขอไปเขาจะให>อีกไหม แต9ถ>า
เราให>ระยะคือไม9ยาว หมายถึงข้ันสิบปU ไม9ถึงข้ันห>าปU ระยะพอสมควร ผมว9าก็
สมควรท่ีจะให>เขายืมใช>ในระยะเวลาสามหรือสี่ปU วัตถุประสงค7ของเราท่ีต้ังเป\าไว>
ว9าถ>าเราสร>างอาคารตัวนี้แล>ว ก9อเกิดประโยชน7ให>กับสถาบันท่ีเราต้ังใจไว>ว9าก็คือ 
ศูนย7ศึกษาอิสลามประจํามัสยิด พอเราให>กับ สช.นั้น มันเปQนประโยชน7ต9อสังคม 
มันเปQนประโยชน7ต9อระบบการศึกษา ไม9ใช9 เฉพาะอําเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับชาติเลยทีเดียว เพราะว9าตรงนั้นกลายเปQนศูนย7ของโรงเรียนเอกชน เปQน
ศูนย7สถาบันปอเนาะ เปQนศูนย7การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด ซ่ึงในรามันนั้นมี
ท้ังหมดเกือบสองร>อยมัสยิด จะมีศูนย7จริยธรรม ศูนย7ตาดีกา เกือบสองร>อย ซ่ึง
จะเปQนศูนย7รวมในการปรึกษาหารือในเรื่องของการท่ีจะพัฒนาด>านการศึกษาให>
อยู9ในระบบ และเปQนศูนย7กลางของโรงเรียนเอกชน ของสถาบันปอเนาะ ของ
ศูนย7การศึกษาอิสลาม ผมว9ามันเปQนศูนย7รวมจริง ๆ และผมเข>าไปดูในบริเวณ
อาคาร เขาทําสัดส9วนในการใช>อาคารของเราค9อนข>างจะดีมาก ผมจึงลงมา
อภิปรายว9า ขอความเห็นชอบจากเพ่ือนสมาชิกในทีนี้ว9า ถ>าเราเพ่ิมเปQนสามปU 
ท9านสมาชิกจะเห็นเปQนยังไง ถ>าอย9างนั้น ผมขอเสนอท9านประธานสภาว9า จาก
หนึ่งปU  ผมขอเสนอเปQนสามปUครับ ท9านประธานครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท9านนายก ครับ 
นายก อบจ.ยะลา   เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกท9าน  

กระผมนายมุขตาร7  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ก9อนท่ีท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรติ
จะลงมติตามท่ีท9านสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติจากอําเภอรามัน ได>ขอมติจากหนึ่งปU
เปQนสามปUนะครับ ก็อยากอธิบายหรือชี้แจงเพ่ิมเติม ในส9วนท่ีเปQนอาคาร
เอนกประสงค7 ๒ ชั้น ซ่ึงต้ังอยู9 ณ ท่ีว9าการอําเภอรามัน จังหวัดยะลา เปQนอาคาร
เอนกประสงค7ท่ีก9อสร>างมา ถ>านับถึงวันนี้ผมคิดว9าน9าจะเกินสิบปU ถ>าท9านสมาชิก
จําได>อาคารจะมีจํานวน ๒ หลัง หลังท่ี ๑ ทางชมรมกํานันผู>ใหญ9บ>านอําเภอรา
มันขอใช> เพ่ือประโยชน7ในการประสานงานกับทางอําเภอ เพ่ือประโยชน7ในการ
ประสานงานกับหน9วยงานราชการต9าง ๆ ท่ีต้ังอยู9ในท่ีว9าการอําเภอ ซ่ึงทาง
องค7การบริหารส9วนจังหวัดก็ได>อนุญาตให>ทางชมรมกํานันผู>ใหญ9บ>านใช>อาคาร
หลังนี้ ส9วนท่ี ๒ อาคารท่ีท9านสมาชิกได>อภิปราย ก9อนหน>าท่ีสํานักงานการศึกษา
เอกชนจะขออนุญาตใช> เพ่ือประโยชน7ในการประสานงานในเรื่องของการศึกษา
ให>แก9สถาบันปอเนาะ ให>แก9โรงเรียนตาดีกา ให>กับผู>นําศาสนานั้น อาคารแห9งนี้
ทางชมรมอิหม9ามอําเภอรามันก็ได>ใช>ประโยชน7ในการดําเนินการกิจกรรมของ
ผู>นําศาสนา แต9เนื่องจากอาคารท่ีมีระยะเวลาการก9อสร>างมานาน แต9การ
บํารุงรักษาการซ9อมแซมนั้น ไม9มีการบํารุงรักษาซ9อมแซมใช>ไปสี่ห>าปUอาคารก็
ชํารุดทรุดโทรม ทางชมรมอิหม9ามก็ไม9ได> เข>าไปใช>ประโยชน7 ทางกํานัน
ผู>ใหญ9บ>านก็ไม9ได>ใช>ประโยชน7 อาคารแห9งนี้ก็ทางอําเภอก็จัดสรรให>กับทางกําลัง
ท่ีดูแลความปลอดภัยของสถานท่ีราชการก็คือ มี อส.เข>าไปใช>บ>าง มีหน9วยทหาร
เข>าไปใช>บ>าง ซ่ึงทางชมรมผู>นําศาสนาและก็ชมรมกํานันผู>ใหญ9บ>านเขาก็มา
ร>องเรียนกับ อบจ.ว9า อาคารเอนกประสงค7 ๒ ชั้น ท้ัง ๒ หลังนี้ วัตถุประสงค7ท่ี
องค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลาได>สร>างข้ึนก็เพ่ือใช>ประโยชน7ของผู>นําท>องท่ีกับ
ผู>นําศาสนา เพราะฉะนั้น การท่ีทางอําเภอได>ให>หน9วยทหารหน9วย อส.เข>าไปอยู9 
เห็นว9ามันไม9ตรงกับวัตถุประสงค7ผมก็ได>ประสานกับทางอําเภอว9า จริง ๆ แล>ว
อาคารท้ัง ๒ หลังนี้ วัตถุประสงค7ของการดําเนินการครั้งแรกก็เพ่ือให>ชมรม
กํานันผู>ใหญ9บ>าน เพ่ือให>ชมรมผู>นําศาสนาใช>เพ่ือประโยชน7ในการประสานงาน
กับหน9วยราชการ โดยเฉพาะอย9างยิ่งเพ่ือประโยชน7ในการประสานงานกับทาง
องค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา ในการดําเนินกิจกรรมต9าง ๆ ท่ีเปQนประโยชน7
ต9อพ่ีน>องประชาชนในพ้ืนท่ี ทางอําเภอก็แจ>งกับผมว9า เนื่องจากอาคารหลังนี้ 
มันทรุดโทรมเข>าไปอยู9มันจะทําให>เอกสารต9าง ๆ หรือ คนท่ีไปอยู9นั้นไม9สะดวก 
ถ>ามีเอกสารก็อาจจะเกิดความเสียหายได> เพราะหลังคาก็รั่ว พ้ืนอะไรต9าง ๆ ก็
ไม9สมบูรณ7 ผมก็ได>มอบหมายให>ทางกองช9างเข>าไปดู ว9าถ>าเราจะซ9อมแซมเรา 
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นายก อบจ.ยะลา  จะต>องใช>งบประมาณเท9าไหร9 ซ9อมอะไรบ>าง ซ่ึงทางกองช9างก็ไปสํารวจว9า 
อาคารหลังท่ี ๑ นั้น มันทรุดโทรม จําเปQนท่ีจะต>องซ9อมหลังคา ซ9อมประตู ซ9อม
อะไรอีกหลาย ๆ อย9าง ใช>งบประมาณ ประมาณหกแสนกว9าบาท ซ่ึงเราก็ได>
ดําเนินการซ9อมแซม ในป[จจุบันทางชมรมกํานันผู>ใหญ9บ>านก็ไปใช>ประโยชน7ใน
อาคารหลังนี้ ส9วนอีกหลังหนึ่งท่ีเราเอาญัตติเข>าสภาในวันนี้ ทางกองช9างก็ไป
สํารวจ เนื่องจากว9าทาง สช.นั้น เข>าใช>ประโยชน7ชั่วคราว ก็ได>มีการซ9อมไปใน
บางส9วน เช9น ไปซ9อมหลังคา เพ่ือไม9ให>เกิดความเสียหาย ทางกองช9างก็บอกว9า 
อาคารหลังนี้ยังใช>ได>อยู9 ผมก็ได>ประสานกับ สช.ว9า ถ>าใช>อาคารก็ต>องทําหนังสือ
มาขออนุญาตสภา เพ่ือให>ถูกต>องตามระเบียบ ทาง สช.ก็ทําหนังสือมาขอ
อนุญาตใช>อาคาร ซ่ึงเขาขอมาสิบปU แต9สภาในวันนั้นเห็นว9า มันจะเปQนการ
ผูกขาดในระยะยาวเกินไป ถ>าจะอนุญาตก็จะให>แค9หนึ่งปU อันนี้เปQนความเห็น
ของสภา แต9ท่ีเขาทําหนังสือครั้งแรกเขาขอสิบปU เพราะฉะนั้น ท่ีท9านสมาชิกได>
อภิปรายว9า ถ>าขอหนึ่งปUเราก็จําเปQนท่ีจะต>องมาขอความเห็นชอบจากสภาทุกปU 
อันนี้ไม9ใช9ประเด็นสําคัญ ประเด็นสําคัญอยู9ตรงท่ีว9าถ>าเราอนุญาตให>เขาหนึ่งปU 
ท9านสมาชิกบอกว9าทาง สช.ไม9สามารถท่ีจะของบประมาณ เพ่ือมาซ9อมแซมให>
มันดี ให>สมบูรณ7 ซ่ึงผมก็มีโอกาสได>ไปร9วมงานวันกํานันผู>ใหญ9บ>าน เม่ือวันท่ี ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ท่ีผ9านมา ก็ได>ไปดูอาคารท้ัง ๒ หลัง ซ่ึงสภาพท่ี สช.เขาไปใช>
ประโยชน7นั้น เขาดูแลอย9างดี มีการปรับปรุงเรื่องทาสี มีการปรับปรุงเรื่องห>อง
เพ่ือใช>งาน  ต9าง ๆ และก็มีการเปลี่ยนหลังคา ซ่ึงการปรับปรุงเหล9านี้มันไม9ได>
กระทบกับโครงสร>างของอาคารหลังเดิม เพราะฉะนั้น ไม9จําเปQนท่ีจะต>องมาขอ
อนุญาตทาง อบจ. เพราะเปQนการปรับปรุงให>มันดีข้ึน และก็ไม9ได>ทําให>
โครงสร>างอะไรต9าง ๆ นั้น มันเสียหาย ผมคิดว9าในเรื่องของการใช>อาคารนั้น ถ>า
มีหน9วยงานเข>าไปอยู9ไปใช>อาคารและก็ขออนุญาตถูกต>อง ก็จะเปQนประโยชน7กับ 
อบจ.ซ่ึงเปQนเจ>าของอาคาร เพราะถ>าอาคารไปสร>างแล>วไม9มีผู>ใช>ประโยชน7 ก็จะ
เปQนอาคารร>าง ก็จะเสียหายจําเปQนท่ีจะต>องซ9อมแซม แล>วเม่ือเราไปสร>างอยู9ใน
บริเวณท่ีว9าการอําเภอ ซ่ึงเปQนสถานท่ีราชการ ถ>าเกิดไม9มีการดูแลรักษา ไม9มี
การซ9อมแซม ก็จะกลายเปQนจุดท่ีทําให>ภูมิทัศน7ความสวยงามของสถานท่ี
ราชการประจําอําเภอ มันเสียหาย พ่ีน>องประชาชนท่ีไปติดต9อราชการก็อาจจะ
ถามว9าทําไมอาคารท้ัง ๒ หลัง ดูทรุดโทรม ทําให>จะเกิดคําถามว9าทําไมไม9
ซ9อมแซม เขาก็จะตอบว9าเปQนอาคาร อบจ. อบจ.ไม9ได>มาดูแล ทําให>จะเปQนภาพ
ลบกับ อบจ.เอง ผมคิดว9าอาคารท้ัง ๒ หลังนั้น ในป[จจุบันก็มีชมรมกํานัน
ผู>ใหญ9บ>านไปใช>ประโยชน7อยู9 ๑ หลัง และ สช.ไปใช>ประโยชน7อีก ๑ หลัง ส9วน
ทางสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอรามัน ได>ทําหนังสือมาขออนุญาตใช> 
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นายก อบจ.ยะลา อาคาร เนื่องจากจะครบกําหนดเขาถึงมาขออนุญาต ผมก็จําเปQนท่ีจะต>องเอา
เรื่องนี้เข>าสภา ซ่ึงผมก็ไม9ขัดข>องครับ ตามท่ีท9านสมาชิกเสนอก็แล>วแต9ดุลยพินิจ
ของสภาว9าจะอนุญาต ๑ ปUเหมือนเดิม หรือจะขออนุญาตเปQน ๓ ปU หรือเท9าไหร9
อันนี้ก็อยู9ท่ีท9านสมาชิก แต9ด>วยระเบียบวิธีการนั้น ถ>าสภาอนุญาตแล>วต>อง
ดําเนินการอย9างไร ก็จะต>องให>ทางพัสดุหรือทางเจ>าของทรัพย7สินตรงนี้ไปดูว9า 
ด>วยระเบียบวิธีการเราสามารถท่ีจะอนุญาตได>แต9ละครั้งก่ีปU อันนี้ก็ต>องว9ากันอีก
ที แต9ในชั้นนี้ก็ขออนุญาตสภาว9าให>สํานักงานการศึกษาเอกชนใช>ประโยชน7จาก
อาคารหลังนี้ ส9วนจะเปQนกําหนดระยะเวลาก่ีปUนั้น ก็อยู9ท่ีสภา ก็มีผู>เสนอ ๓ ปU 
นะครับ ก็ขออนุญาตท่ีจะชี้แจงเพ่ิมเติมตามท่ีผมได>กล9าวแล>ว ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท9านมะหะมะ วาแมดีซา ครับ 
นายมะหะมะ  วาแมดีซา   เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกท9าน  

กระผมนายมะหะมะ  วาแมดีซา  ในฐานะสมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑  
อําเภอรามัน เราได>รับการชี้แจงจากท9านผู>บริหารท9านนายก เปQนท่ีเรียบร>อย 
และสร>างความเข>าใจให>กับสมาชิก ผมในฐานะผู>เสนอขอ ๓ ปU ผมขอผู>รับรอง
ครับ ผู>รับรองถูกต>อง มีสมาชิกจะเสนอเปQนอย9างอ่ืนไหมครับ เชิญครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท9านมะรุสะดี  ดีสาเอะ ครับ 
นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกท9าน  

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา ประเด็นท่ีเพ่ือนสมาชิกได>อภิปรายข>างต>น กระผมค9อนข>างเห็นด>วย
ครับ และผมมีอีกแนวทางท่ีจะนําเสนอต9อสภา แต9ไม9ทราบว9าอยู9ในขอบเขต
อํานาจหน>าท่ีของสภาแห9งนี้หรือไม9 คือผมเห็นว9าเรามีอาคารหลายหลังเปQน
อาคารเอนกประสงค7 เช9น เราสร>างอาคารเอนกประสงค7ให>กับมัสยิด เพ่ือทํา
กิจกรรมต9าง ๆ แต9ต9อมาเราก็ส9งมอบให>ทาง อบต.ในพ้ืนท่ีเปQนผู>รับผิดชอบเรา
โอนให>กับ อบต.รับผิดชอบนะครับ จากกรณีนี้ผมเห็นว9าเปQนไปได>ไหม ถ>าเกิดว9า
เราโอนให>อยู9ภายใต>การดูแลของ สช.ไปเลย ไม9ทราบว9าตรงนี้จะมีอํานาจไหม 
ทาง อบจ.จะโอนได>ไหม ผมว9าเพราะอาคารท่ีเราสร>างข้ึนมานั้น ถ>าไม9มีผู>ดูแล 
เท9ากับภาระท้ังหมดจะตกอยู9กับ อบจ. ก็เหมือนกับท่ีท9านนายก ได>เรียนต9อสภา
ว9า พอเกิดเขาไม9ใช>อาคารข้ึนมา อาคารร>าง แต9ว9าผู>ขอตอนแรกมีวัตถุประสงค7
จะใช>งาน เกิดหน9วยงานหรือว9าองค7กรต9าง ๆ ไม9ได>อยู9 อาคารจะร>างไม9มีผู>ดูแล 
เท9ากับว9าโยนป[ญหาท้ังหมดกลับมาสู9 อบจ. ถ>าเกิดว9าเราเสนอว9า ท9านจะใช>ก็ขอ
ไปใช> แล>วเราโอนให>เขาดูแล เพราะเขาจะได>ใช>งบประมาณปรับปรุงต9อเติมอะไร
ต9าง ๆ ได> เปQนการคล9องตัวเหมือนกับว9าเขามาดูแลแทนเรา เพียงแต9ว9าเราเปQน
ผู>สร>างให>เขา เขานําไปใช>ก็จะเกิดประโยชน7สูงสุด เขาจะไปทําอะไรก็จะขอ 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  งบประมาณจากส9วนกลางอะไร ผมว9ามันจะคล9องตัวมากกว9า ถ>าว9าขอปUครั้ง 
สามปUครั้ง มันก็เช9นเดียวกัน เท9ากับว9าเรายังต>องไปนั่งดูแลอยู9 ถ>าเปQนไปได>ถ>า
เรามีอํานาจ ผมขอเสนออีกแนวทางก็คือ เราโอนให>เขารับผิดชอบไปเลย เราก็
จะจบตรงนี้ ต9อไปเขาถามอาคาร เราส9งมอบให>หน9วยงาน สช.แล>ว เขาก็ต>อง
ดูแล หรือไม9ก็มอบให>อําเภอไป ก็นี้เปQนวิธีการหนึ่ง ผมก็เสนอต9าง จากท9าน
ประธาน ท9านมะหะมะ วาแมดีซา นะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท9านนายก ครับ 
นายก อบจ.ยะลา    เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกท9าน  

กระผมนายมุขตาร7  มะทา  นายก อบจ.ยะลา ขออนุญาตท่ีจะชี้แจงท9านสมาชิก
ผู>ทรงเกียรติจากอําเภอบันนังสตา อาคารเอนกประสงค7 ๒ หลังนี้ วัตถุประสงค7
ท่ีเราสร>างนั้น มีความแตกต9างจากอาคารเอนกประสงค7ท่ีเราสร>างในระยะหลัง 
ท่ีขณะนี้เราดําเนินการสร>างจํานวน ๑๐๐ หลัง ลักษณะของการใช>อาคาร
เอนกประสงค7ท่ีท9านสมาชิกได>อภิปราย ก็คือ อาคารเอนกประสงค7ท่ีมีอยู9ในพ้ืนท่ี
ต9าง ๆ ครอบคลุมท้ังจังหวัดนั้น เราทําบันทึกข>อตกลงกับทางองค7การบริหาร
ส9วนตําบล หรือทําบันทึกข>อตกลงกับเทศบาล ซ่ึงในรายละเอียดของบันทึก
ข>อตกลงก็คือ อาคารนั้นยังเปQนทรัพย7สินขององค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา 
แต9องค7การบริหารส9วนตําบล สามารถท่ีจะใช>ประโยชน7จากอาคารตรงนี้ได> แล>ว
สามารถท่ีจะซ9อมแซมในสิ่งท่ีมันเกิดความเสียหาย โดยเล็ก ๆ น>อย ๆ โดยการ
ต9อเติม การอะไร   ต9าง ๆ นั้น จําเปQนท่ีจะต>องขออนุญาตจาก อบจ. แต9ถ>าจะ
เปลี่ยนประตู บานประตู จะเปลี่ยนหลังคาสองสามแผ9น อันนี้สามารถท่ีจะ
ดําเนินการได> แต9อาคารท้ัง ๒ หลังนี้  เราไปสร>างอยู9 ในท่ีดินของอําเภอ 
วัตถุประสงค7ก็ตามท่ีผมได>พูดถึงว9า เพ่ือท่ีจะเปQนศูนย7ประสานงานของผู>นํา
ศาสนา เปQนศูนย7ประสานงานของกํานันผู>ใหญ9บ>าน แต9สิ่งท่ีสํานักงานการศึกษา
เอกชนอําเภอรามันเขาทําหนังสือถึง อบจ. เขาไม9ได>จะรับโอนทรัพย7สินอันนี้ไป
เปQนของเขา เพียงแต9ว9าเขาต>องการท่ีจะใช>ประโยชน7 โดยขออนุญาตใช>
ประโยชน7จากอาคารหลังนี้ แต9เนื่องจากว9าท9านประธานท่ีได>อภิปราย บอกว9าถ>า
เราให> ๑ ปU เขาก็ไม9สามารถท่ีจะเอางบประมาณ ซ่ึงสํานักงานการศึกษาเอกชน 
เขามีงบประมาณท่ีเปQนของตัวเองมาซ9อมแซมในสิ่งท่ีเขาคิดว9าจะทําให>อาคาร
เหล9านี้ใช>ประโยชน7มากท่ีสุด แต9ถ>าให> ๓ ปU เขาก็อาจจะมีงบประมาณมาซ9อมใน
สิ่งท่ีมันเสียหาย ผมคิดว9าการถ>าจะโอนทรัพย7สินให>เปQนทรัพย7สินของ สช.วิธีการ
ดําเนินการมันไม9ใช9ญัตติท่ีจะเสนออย9างนี้ อย9างน>อยมันก็ต>องเปQนไปตาม
ระเบียบพัสดุท่ีต>องมีการสํารวจอะไรต9าง ๆ ว9าพัสดุเหล9านี้ ยังมีความอะไร
เปQนไปตามข้ันตอน ซ่ึงในวันนี้เราก็มีการโอนทรัพย7สินเหมือนกัน ถ>าสมาชิกจําได> 
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นายก อบจ.ยะลา   ว9าเราให>ความเห็นชอบ แต9วิธีการดําเนินการท่ีผ9านมาไม9ถูกต>อง เราก็ต>องมา
ดําเนินการ เพราะฉะนั้น วันนี้ผมขออนุญาตว9า ให>ท9านสมาชิกพิจารณาว9า จะให> 
สช.ใช>ประโยชน7จากอาคารหลังนี้ต9อหรือไม9 ถ>าต9อนั้น ต9อก่ีปU ส9วนการโอนให>
เปQนทรัพย7สินของ สช.นั้น ต>องไปดําเนินการให>มันถูกต>องตามวิธีการ แต9ผมยัง
เห็นว9าอาคารหลาย ๆ อาคารท่ีเปQนทรัพย7สินของ อบจ.นั้น มันกระจายอยู9ตาม
พ้ืนท่ีต9าง ๆ เนื่องจาก อบจ.ในสมัยก9อนนั้น เปQนส9วนอําเภอ เปQนส9วนจังหวัด
อะไรต9าง ๆเพราะฉะนั้น อาคารตามอําเภอบางแห9งมันก็ยังเปQนทรัพย7สินของ 
อบจ. เพราะฉะนั้น อําเภอจะไปเอางบประมาณไปซ9อมแซม ก็ไม9สามารถ
ดําเนินการได> เช9น อาคารเอนกประสงค7ท่ีใช>เปQนห>องประชุมตามอําเภอ  ต9าง ๆ 
บางอําเภอก็ยังเปQนทรัพย7สินของ อบจ.  อาคารเหล9านี้ ถ>าจะให>เกิดประโยชน7
จริง ๆ ทางอําเภอสามารถท่ีจะมีงบประมาณไปซ9อมแซม และเกิดประโยชน7กับ
พ่ีน>องประชาชนในอําเภอนั้น ผมคิดว9าอาคารเหล9านี้เราควรท่ีจะไปสํารวจและก็
ดําเนินการตามวิธีการและก็โอนให>กับอําเภอ อันนี้ผมเห็นด>วย เนื่องจากว9า
อาคารบางอาคารนั้น สร>างมายี่สิบสามสิบปU แต9ใช>ไม9ได> อําเภอจะไปเอา
งบประมาณก็ยังเปQนทรัพย7สินของ อบจ.ก็ไม9สามารถดําเนินการได> เช9น ท่ีอําเภอ
ธารโต ท่ีอําเภอกาบัง อย9างนี้ผมคิดว9าอาคารเหล9านี้ยังเปQนทรัพย7สินของ อบจ.
และก็มีอีกหลายแห9ง แต9เนื่องจากว9าเวลาเราดําเนินการสร>างบัญชีทรัพย7สินก็ยัง
ไม9มีการไป ๑๐ ปU ไปดูทีไปรวบรวมว9าอันไหนควรจําหน9าย อันไหนควรท่ีจะโอน 
มันก็สะสม ถ>าไปดูทรัพย7สินของ อบจ.นั้นมาก แต9ศาลาบางศาลามันไม9มีแล>ว 
แต9บัญชีก็ยังมีอยู9 ว9ามีศาลาท่ีเปQนทรัพย7สินของ อบจ.อยู9ตรงนั้น อยู9ตรงนี้ อันนี้
ทางพัสดุก็ได>ไปสํารวจอยู9ครั้งหนึ่ง ไปถามสมาชิกว9าศาลาท่ีตําบลเก&ะรอ จํานวน 
๒ หลังอยู9ตรงไหน ท9านประธานก็มารายงานกับผมว9า ไปดูแล>วไม9มี มีแต9เสา 
อย9างนี้ก็ควรท่ีจะจําหน9ายได> เพราะวิธีการจําหน9ายพัสดุมันก็มีระเบียบวิธีการ 
สามารถจําหน9ายได> อันนี้ก็เปQนนโยบายท่ีผู>บริหารจะต>องไปพูดคุยกับข>าราชการ
ว9า มีทรัพย7สินอะไรบ>างท่ีสร>างมา ๒๐ ปU ๓๐ ปU แล>วยังคงอยู9ไหม และก็ยังมี
ทรัพย7สินอะไรบ>างท่ีเราควรท่ีจะโอนให>หน9วยงานท่ีเขาใช>ประโยชน7จริง ๆ เพ่ือ
เขาจะมีงบประมาณในการซ9อมแซม แต9วันนี้ผมคิดว9าญัตติท่ีเขาส9งมาให>เรานั้น 
เขาขอว9าเขาจะขออนุญาตใช>อาคารต9อ ไม9ได>ขอโอนให>เปQนทรัพย7สินของเขา 
เพราะฉะนั้น ผมคิดว9าในชั้นนี้เราควรท่ีจะพิจารณาญัตติว9า เราจะให>เขาต9อไหม 
แล>วจะให>เขาต9อก่ีปUนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท9านมะหะมะ ครับ 
นายมะหะมะ  วาแมดีซา   เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรติทุกท9าน  

กระผมนายมะหะมะ  วาแมดีซา  ในฐานะสมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ 
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อํานายมะหะมะ  วาแมดีซา เภอรามัน  เปQนการชี้แจงท่ีชัดเจนอยู9แล>วนะครับ อีกประการหนึ่ง ตอนนี้ สช.
นั้น เปQนองค7กรท่ีเขาเองก็กําลังหาท่ีจะดําเนินการสร>างอาคารเปQนของเขาเอง 
แต9ตอนนี้เขาขอเพียงอยู9ชั่วคราว สิ่งท่ีผมเสนอเปQน ๓ ปU นั้น ผมได>คุยกับ ผอ.
ของ สช.แล>ว เขาบอกว9าพอเขาอยู9ปUหนึ่ง เขาไม9สามารถท่ีจะของบในเรื่องของ
การลงทุน เพราะเขาถือว9าหนึ่งปUนั้น ไม9คุ>มในการลงทุน ผมว9าถ>าผมต9อสัก ๓ ปU 
หรือ ๔ ปU  เขาบอกว9าถ>า ๓ ปU หรือ ๔ ปU เขาสามารถเอางบส9วนนี้มาปรับปรุง 
เช9น อาคารห>องประชุม เวลาเราสร>างอาคารเอนกประสงค7ต9าง ๆ ก็แล>ว เราจะ
ไม9มีวัสดุอุปกรณ7ต9าง ๆ อยู9ในห>องประชุม เช9น โต&ะ เก>าอ้ี เครื่องเสียง อะไรต9าง 
ๆ  เหล9านี้ แต9ถ>าเราดําเนินการให>เขาสัก ๓ ปU หรือ ๔ ปU ในระยะท่ีลงทุน
พอสมควร เขาสามารถท่ีจะของบส9วนนี้มาดําเนินการได> และประการท่ีสําคัญ
อีกประการหนึ่ง ถ>าเราโอนให> สช. ไปเลย มันจะมีป[ญหาต9อคณะกรรมการ
ประจํามัสยิด ชมรมกรรมการมัสยิดของอําเภอรามัน เขาจะไม9มีท่ีอยู9 เพราะจะ
กลายเปQนของ สช.ทันท่ี วันนี้ท9านประธานท่ีเคารพครับ ท่ีท9านนายกชี้แจงนั้น 
ถูกต>องแล>วนะครับ ผมคิดว9า ต>องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกท่ีอภิปรายในเรื่องท่ีจะ
ให>เขาดูแลไปเลย ผมก็เห็นด>วยนะครับ ถ>ามีอาคารเยอะ ๆ และก็อาคารไม9ได>ใช>
งานเลย ถึงยกให>เขา แต9ตอนนี้ก็ทางคณะกรรมการมัสยิดเขาใช>อีกห>องหนึ่งนะ
ครับ เขาใช>ดําเนินการงานของเขา เพ่ือประสานงานกับอําเภอ เพ่ือประสานงาน
กับหน9วยงานต9าง ๆ อยู9 ผมคิดว9าผมจะขอมติว9าผมจะขอ ๓ ปU ผมคิดว9าเพ่ือน
สมาชิกคงจะไม9เสนอให>โอนใช9ไหมครับ ขอให>ท9านประธานขอมติท่ีประชุมนะ
ครับ ขอเปลี่ยนแปลงแก>ไขในเรื่อง ๑ ปU เปQน ๓ ปU ขอเชิญท9านประธานขอมติ
จากสมาชิก เม่ือตะก้ีผมขอผู>รับรองแล>วนะครับ ผู>รับรองถูกต>อง ผมขอให>เขาใช> 
๓ ปU ต้ังปU ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เชิญครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผมจะขอมติตามท่ีท9านสมาชิกเสนอ ๓ ปU สมาชิกท9านใดเห็นชอบ  
โปรดยกมือครับ ๑๘ เสียง สมาชิกท9านใดไม9เห็นชอบ โปรดยกมือครับ ไม9มีนะ
ครับ  
 มติท่ีประชุม เปQนเอกฉันท7 เห็นชอบแก>ไขคําเสนอญัตติของท9านนายก 
จาก ๑ ปU เปQน ๓ ปU จํานวน ๑๘ เสียง    

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรติครับ เม่ือทางสมาชิกเขตอําเภอรามัน ขอ  
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา)  มติแก>ไขคําเสนอญัตติของท9านนายก จาก ๑ ปU เปQน ๓ ปU ได>รับความเห็นชอบ

จากสมาชิกสภาให>มีมติ ๓ ปU ตามข>อเสนอ ถูกต>องนะครับ เม่ือถูกต>องแล>ว ไม9มี
ผู>เสนอเปQนอย9างอ่ืน ก็ถือว9าในแถลงเสนอญัตติของท9านนายกนั้น กลายเปQน ๓ 
ปU เม่ือครบ ๓ ปUแล>ว ผมจะขอมติในท่ีประชุมว9า สมาชิกจะอนุมัติหรือไม9นั้น อีก
อย9างนะครับ ผมขอมติท่ีประชุมนะครับ เชิญเลขาฯ นับองค7ประชุมครับ  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา จํานวน ๑๘ ท9าน ครบองค7ประชุมครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบให>สํานักงาน
การศึกษาเอกชนอําเภอรามัน ใช>อาคารเอนกประสงค7 ๒ ชั้น ในบริเวณท่ีว9าการ
อําเภอรามัน โปรดยกมือครับ ๑๘ เสียง สมาชิกท9านใดไม9เห็นชอบให>สํานักงาน
การศึกษาเอกชนอําเภอมัน ใช>อาคารเอนกประสงค7 ๒ ชั้น ในบริเวณท่ีว9าการ
อําเภอรามัน โปรดยกมือครับ ไม9มีนะครับ งดออกเสียง ไม9มีนะครับ  
 มติท่ีประชุม  เปQนเอกฉันท7 เห็นชอบให>สํานักงานการศึกษาเอกชน
อําเภอรามัน ใช>อาคารเอนกประสงค7 ๒ ชั้น ในบริเวณท่ีว9าการอําเภอรามัน 
จํานวน ๑๘ เสียงครับ 
 ระเบียบวาระท่ี ๕ ขอความเห็นชอบโอนห+องสมุดประชาชน “เฉลิม
ราชกุมารี” ให+สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดยะลา ก9อนอ่ืนผมขอชี้แจงนิดหนึ่งครับ ท9านสมาชิกบางท9าน
บอกว9าในการโอนห>องสมุด เม่ือประชุมสภาคราวท่ีแล>วเราอนุมัติไปแล>ว อนุมัติ
คราวท่ีแล>ว เปQนการอนุมัติท่ีไม9ถูกต>องนะครับ เพราะว9าเปQนเรื่องของพัสดุ 
เหมือนท่ีท9านนายกชี้แจงในเรื่องของการโอน เม่ือสักครู9นี้นะครับ ถ>าเราโอนไป
ในสมัยนั้น เราก็ทําไม9ถูกต>องตามระเบียบนะครับ วันนี้จะขอมติใหม9เพ่ือให>
ถูกต>องตามระเบียบนะครับ ในระเบียบวาระท่ี ๕ นะครับ ขอความเห็นชอบโอน
ห>องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให>สํานักงานส9งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา เชิญท9านนายก เสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติทุกท9าน 
กระผมนายมุขตาร7  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ผมขออนุญาตท9านประธาน   
ในระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนห>องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” ให>สํานักงานส9งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดยะลา  ขออนุญาตท9านประธานให>ท9านรองนายก ดร.ระเด9น  
สะมะแอ เปQนผู>แถลงเสนอญัตติครับ ขออนุญาตครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   อนุญาตครับ เชิญครับ 
รอง นายก อบจ.ยะลา   เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติทุกท9าน 
(นายระเด9น  สะมะแอ)  กระผมนายระเด9น  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ได>รับมอบหมายจากท9าน

นายก เพ่ือแถลงเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบโอนห>องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” ให>สํานักงานส9งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดยะลา ตามท่ีองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา ได>ยื่นญัตติเสนอ
ต9อสภาองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา ขอรับความเห็นชอบโอนห>องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยะลา ซ่ึงเปQนอาคาร คสล. ๒ ชั้น มีพ้ืนท่ีใช>
สอยภายในอาคารประมาณ ๓๒๐ ตารางเมตร ก9อสร>างปUงบประมาณ ๒๕๕๓   
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รอง นายก อบจ.ยะลา วงเงิน ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท ต้ังอยู9ในพ้ืนท่ีของสํานักงานส9งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา ให>แก9สํานักงานส9งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา ด>วยเหตุผลเพ่ือ
ประโยชน7ของประชาชนโดยรวมในการได>รับโอกาสทางด>านการศึกษาอย9างเปQน
ระบบ มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประกอบกับเพ่ือลดภาระค9าใช>จ9ายด>านการ
บํารุงรักษาและการบริหารจัดการ อีกท้ังสํานักงานส9งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลาเสนอคําขอต้ังงบประมาณจา
กระทรวงศึกษาธิการและสามารถบริหารจัดการห>องสมุดฯ เปQนเอกภาพ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าด>วยการพัสดุของหน9วยการบริหารราชการส9วน
ท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก>ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข>อ ๑๕๐ 
วรรคแรก (๓) และข>อ ๑๕๕ และสภาองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา ได>
พิจารณาให>ความเห็นชอบ ในคราวประชุมสภาองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําปU ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๐ นั้น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าด>วยการพัสดุของหน9วยการบริหาร
ราชการส9วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก>ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๑๐ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
 ข>อ ๑๕๐  หลังจากการตรวจสอบแล>ว พัสดุใดหมดความจําเปQนหรือ
หากใช>ราชการต9อไปจะสิ้นเปลืองค9าใช>จ9ายมาก ให>เจ>าหน>าท่ีพัสดุเสนอรายงาน
ต9อหัวหน>าฝaายบริหารของหน9วยการบริหารราชการส9วนท>องถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่ง
ให>ดําเนินการตามวิธีการอย9างหนึ่งอย9างใด ดังต9อไปนี้ 
      (๓) โอน ให>โอนแก9ส9วนราชการ หน9วยการบริหารราชการส9วน
ท>องถ่ินอ่ืน หน9วยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให>มีฐานะเปQนราชการบริหารส9วน
ท>องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค7การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แห9ง
ประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ให>มีหลักฐานการส9งมอบไว>ต9อกันด>วย 
 ข>อ ๑๕๕  การให>บุคคลใดใช>ประโยชน7หรือได>รับสิทธิใด ๆ อันเก่ียวกับ
พัสดุประเภทท่ีดินหรือสิ่งก9อสร>างของหน9วยการบริหารราชการส9วนท>องถ่ิน ต>อง
ได>รับความเห็นชอบจากสภาหน9วยการบริหารราชการส9วนท>องถ่ินนั้น 
 เนื่องจากการดําเนินการดังกล9าว มิได>ดําเนินการตามข>อ ๑๕๐ (๓) 
แห9งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าด>วยการพัสดุฯ บัดนี้ องค7การบริหารส9วน
จังหวัดยะลา ได>ดําเนินการตามนัยระเบียบฯ ข>อ ๑๕๐(๓) แล>ว โดยแต9งต้ัง
คณะกรรมการสอบหาข>อเท็จจริง ผลของการสอบหาข>อเท็จจริงคณะกรรมการฯ 
มีความเห็นให>โอนห>องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให>สํานักงานส9งเสริม 
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รอง นายก อบจ.ยะลา  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา ประกอบกับ
ผู>บริหารได>พิจารณาแล>วเพ่ือประโยชน7ของประชาชนโดยส9วนรวม จึงเห็นชอบ
ในหลักการดังกล9าว 
 ดังนั้น  เพ่ือให>การดําเนินการเปQนไปตามระเบียบฯ ข>อ ๑๕๕ จึงได>
เสนอญัตติเพ่ือให>สภาองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลาเสนอญัตติใหม9 เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบโอนห>องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให>สํานักงาน
ส9งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลาต9อไป 
ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท9านสมาชิกอภิปรายครับ ไม9มีนะครับ เชิญท9านนายก ครับ 
นายก อบจ.ยะลา   เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติทุกท9าน  

กระผมนายมุขตาร7  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ตามท่ีท9านรองนายกท่ีได>เสนอ
ญัตติ ซ่ึงการเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบโอนห>องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” จังหวัดยะลา ทางองค7การบริหารส9วนจังหวัดยะลา ได>เสนอขอความ
เห็นชอบจากสภาแล>วครั้งหนึ่ง เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ วัตถุประสงค7
ประโยชน7ต9าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในการโอนห>องสมุดนี้ เราก็ได>อภิปรายหลายแง9
หลายมุม ซ่ึงท่ีประชุมในวันนั้น ก็ให>ความเห็นชอบในการโอน แต9เนื่องจากว9า
การโอนในวันนั้น การขอความเห็นชอบในคราวประชุมสภา เม่ือวันท่ี ๒๒ นั้น 
ดําเนินการไม9ถูกต>องในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าด>วยการพัสดุ
ของหน9วยการบริหารราชการส9วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก>ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็คือไม9ได>ดําเนินการตามข>อ ๑๕๐(๓) เพราะฉะนั้น ผมคิดว9า
วันนี้เรามาดําเนินการเพ่ือให>มันถูกต>องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าด>วย
การพัสดุของหน9วยการบริหารราชการส9วนท>องถ่ิน ส9วนประโยชน7 วัตถุประสงค7 
อะไรต9าง ๆ นั้น ผมคิดว9าท9านสมาชิกได>อภิปรายทุกแง9ทุกมุมแล>ว ในคราว
ประชุม เม่ือวันท่ี ๒๒ เพราะฉะนั้น ผมคิดว9าการโอนในครั้งนี้ ท9านสมาชิกคงจะ
ให>ความเห็นชอบ เพราะเปQนการนําเอาการประชุมครั้ง เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๐ เพ่ือให>มันถูกต>อง ซ่ึงมติในวันนั้น ท9านสมาชิกก็ให>ความเห็นชอบในการ
โอน เพียงแต9ว9าเราดําเนินการไม9ถูกต>อง วันนี้เอามาเพ่ือให>ดําเนินการให>ถูกต>อง 
ในเรื่องของระเบียบ ข>อ ๑๕๐(๓) ครับ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท9านวรเกียรติ ครับ 
นายวรเกียรติ  ไชยชนะ   เรียนท9านประธานสภาท่ีเคารพ ท9านสมาชิกสภาผู>ทรงเกียรติทุกท9าน 

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง  
กราบเรียนท9านสมาชิกผู>ทรงเกียรตินะครับ เพ่ือเปQนการขยายความ ผมขอ
อนุญาตอ>างตัวบทกฎหมาย คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว9าด>วยการพัสดุ 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ  ของหน9วยการบริหารราชการส9วนท>องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก>ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘  ในส9วนย9อหน>าท่ีมีข>อ ๑๕๐(๓) นั้น ข>อ ๑๕๐(๓) ถ>าเราไปดู
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ทางสภามีอํานาจขนาดไหน โดยเขาบัญญัติว9า 
ในข>อ ๑๕๐ หลังจากการตรวจสอบแล>วพัสดุใดหมดความจําเปQน หรือหากใช>
ราชการต9อไป จะสิ้นเปลืองค9าใช>จ9ายมาก ให>เจ>าหน>าท่ีพัสดุเสนอรายงานต9อ
หัวหน>าฝaายบริหารของหน9วยการบริหารราชการส9วนท>องถ่ิน เพ่ือพิจารณาสั่งให>
ดําเนินการตามวิธีการอย9างหนึ่งอย9างใด ดังต9อไปนี้ ดังนั้น ตามระเบียบวาระนี้ 
เขาจะอ>าง ข>อ ๑๕๐(๓) ครับ (๓) เขาบอกว9าโอน ให>โอนแก9ส9วนราชการ หน9วย
การบริหารราชการส9วนท>องถ่ินอ่ืน หน9วยงานอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให>มีฐานะ
เปQนราชการบริหารราชการส9วนท>องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค7การสถานสาธารณ
กุศล ตามมาตรา ๔๗(๗) แห9งประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ให>มีหลักฐานการส9งมอบไว>
ต9อกันด>วย ส9วน ข>อ ๑๕๕ ผมจะขออนุญาตขยายความครับท9านประธานครับ 
ในข>อ ๑๕๕ เขาบอกว9า การให>บุคคลใดใช>ประโยชน7หรือได>รับสิทธิใด ๆ อัน
เก่ียวกับพัสดุประเภทท่ีดินหรือสิ่งก9อสร>างของหน9วยการบริหารราชการส9วน
ท>องถ่ิน ต>องได>รับความเห็นชอบจากสภาหน9วยการบริหารราชการส9วนท>องถ่ิน
นั้น  ดังนั้น ในญัตตินี้ครับ กระผมมีความเห็นชอบด>วยนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกจะอภิปรายอีกไหมครับ คราวท่ีแล>วเราเห็นชอบถูกต>อง 
แล>ว แต9การปฏิบัติของฝaายพัสดุยังไม9ถูกต>องนะครับ ยังไม9ได>ดําเนินการในข>อ 
๑๕๐ ถ>าเราดําเนินการไปตรงนั้น สภาไม9ได>ผิดแต9เจ>าหน>าท่ีผิดนะครับ เลยต>อง
เสนอใหม9 แต9ทีนี้ถ>าจะโอนในวันนั้น มันก็โอนไม9สมบูรณ7ครับ ต>องขอสภาใหม9 
แค9นี้เองครับ เชิญครับ ไม9มีนะครับ ถ>าไม9มี ผมขอมติท่ีประชุมครับ เลขาฯ นับ
องค7ประชุมครับ จํานวน ๑๘ ท9าน องค7ประชุมครบครับ ผมจะขอมติท่ีประชุม
ครับ สมาชิกท9านใดเห็นชอบให>โอนห>องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให>
สํานักงานส9งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา 
โปรดยกมือครับ ๑๘ เสียง สมาชิกท9านใดไม9เห็นชอบให>โอนห>องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” ให>สํานักงานส9งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดยะลา โปรดยกมือครับ ไม9มีนะครับ งดออกเสียงไม9มีนะครับ 
 มติท่ีประชุม เปQนเอกฉันท7 เห็นชอบให>โอนห>องสมุดประชาชน “เฉลิม
ราชกุมารี” ให>สํานักงานส9งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดยะลา จํานวน ๑๘ เสียงครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติ  เรื่อง อ่ืน ๆ  เชิญครับ ไม9มีนะครับ  ถ>าไม9
มี ผมจะขอนัดสมาชิกสภา เพราะมีญัตติอ่ืน ๆ เข>ามาอีกหลายญัตตินะครับ ถ>า
เราจะประชุมในวันท่ี ๕ ตรงกับวันรายอ คงจะมีป[ญหา แต9สมัยสามัญยังมีเวลา 
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